

ORIGIN

ORIGIN  
PLATINUM

## “เพื่อทุกอารมณ์ และความทรงจำ”

บริษัท ออริจิน แพลทตินัม จำกัด พร้อมทั้งจะนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ เราพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลสถานประกอบการของคุณอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพ

“...เพื่อความประทับใจและความทรงจำที่ดี  
ของลูกค้าคนสำคัญของคุณ...”



*Fine Solutions.....  
.....to Better Living*



สายด่วนนักวิชาการ 08 9204 4199, 0 2984 0260

## บริษัท ออริจิน แพลททินัม จำกัด



บริษัทฯ และพันธมิตร บริษัท ออริจิน เอ็กซ์เทอร์มินเอเตอร์ จำกัด (ORIGIN Exterminators Pte. Ltd.) จากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการแมลงรบกวน แมลงพาหะนำโรค ปลวกและสัตว์พาหะมากกว่า 30 ปี

ได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ออริจิน แพลททินัม จำกัด เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี ระบบ และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคมายังให้บริการ เพราะเราเชื่อว่าการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากกว่าการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว ความรู้และความเข้าใจในเรื่องชีววิทยา พฤติกรรม และแหล่งพักอาศัยของแมลงและสัตว์รบกวน ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยในการวางแผนและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ภายใต้มาตรฐานการทำงานจากผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้



## อีกครั้ง...กับการกลับมาของลูกค้าสำคัญของท่าน

โรงแรมและรีสอร์ทของท่านเป็นสถานที่ที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพื่อการพักผ่อนและสันทนาการ โดยทุกคนมีความคาดหวังว่าจะได้รับความประทับใจและความทรงจำที่ดีระหว่างช่วงเวลาที่เขาพักในสถานที่ดังกล่าว

ความสะอาดและปลอดภัยของที่พักรับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ท่านจะมอบให้แก่ลูกค้า แมลงรบกวนและสัตว์พาหะเป็นตัวการสำคัญ ที่สามารถสร้างปัญหาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถานประกอบการของท่านในที่สุด

การบริหารจัดการแมลงและศัตรูรบกวนแบบผสมผสาน หรือ IPM (Integrated Pest Management) เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลที่ดีมีประสิทธิภาพ ไม่สร้างความรบกวนแก่ลูกค้าขณะเข้าพักอาศัย

## บริการของเรา

บริษัท ออริจิน แพลททินัม จำกัด มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำทั่วโลก อาทิ บริษัท มิทซุย เคมิคัลส์ อะโกร, อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น (Mitsui Chemicals Agro, Inc., Japan) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ผ่านการขึ้นทะเบียนและการรับรองการใช้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานในหลายประเทศทั่วโลก

นอกจากการเลือกใช้เคมีภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ ยังนำเทคโนโลยีอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานบริการป้องกันกำจัดแมลง และสัตว์พาหะ โดยการนำเครื่องดักแมลงไฟฟ้ามาใช้ตามวัตถุประสงค์ 2 แบบด้วยกัน คือ

1. Chameleon เป็นเครื่องดักแมลงบินที่ใช้ระบบหลอดไฟล่อแมลงชนิด UVA พร้อมกับดักกาวโดยไม่ใช้สารเคมี เหมาะสำหรับสถานที่ ประเภอบการที่ต้องการ GMP (Good Manufacturing Practice)
2. Sundew เป็นเครื่องดักแมลงบินที่ใช้หลอดไฟชนิด UVA และกับดักกาวที่ไม่ใช้สารเคมี เช่นกัน แต่มีการออกแบบการใช้ด้วยรูปแบบ ที่สวยงามและทันสมัยซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในห้องรับรองของโรงแรมและอาคารสำนักงาน



Chameleon



Sundew



ตัวเรือด (Bed Bug) เป็นแมลงประเภทปรสิตที่สามารถสร้างปัญหาให้กับสถานประกอบการของท่านได้อย่างมาก โดยเรือดจะอาศัยอยู่ในห้องพัก ตามพื้นหรือตามพรม เตี้ยนอน ตู้ และโต๊ะ ชอกตะเข็บของที่นอน หรือแม้กระทั่งตามผนังห้องหรือกำแพง เรือดจะสร้างความรำคาญให้กับแขกผู้มาพักอาศัยโดยเกิดอาการคันเป็นผื่นแดงอันเนื่องมาจากการกัดและดูดเลือด ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของโรงแรมและรีสอร์ทของท่านในที่สุด

บริษัทฯ ได้นำเสนอแผนป้องกันกำจัดเรือดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับวงจรชีวิตของแมลงซึ่งสามารถอยู่ได้นานนับปี ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้ความรู้และแนะนำมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน

การบริหารจัดการแมลงและศัตรูรบกวนแบบผสมผสาน หรือ IPM (Integrated Pest Management) เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลที่ดีมีประสิทธิภาพ ไม่สร้างความรบกวนแก่ลูกค้าขณะเข้าพักอาศัย

## ลักษณะของงานบริการ

บริษัทฯ เข้าใจในความต้องการของท่านที่มีความแตกต่าง เราพร้อมที่จะรับฟังและนำเสนอการแก้ไขปัญหามาให้ตรงกับความต้องการ บริษัทฯ มีระบบการจัดการที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมเต็มรูปแบบกับสถานประกอบการ บริษัทฯ มีโปรแกรม IPM สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท โดยเน้นความสำคัญกับการป้องกันและกำจัดแมลงรบกวนและสัตว์พาหะอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เครื่องดักแมลงไฟฟ้า (Insect Light trap) ร่วมกับการใช้สารกำจัดเฉพาะอย่างที่มีความเป็นพิษต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

บริษัทฯ กับพันธมิตรจากประเทศสิงคโปร์มีทีมงานในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อออกแบบโปรแกรมการจัดการแมลงและสัตว์พาหะ แบบเฉพาะเจาะจงตลอดจนการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ทำการเก็บข้อมูล เพื่อติดตามวิเคราะห์และประเมินผลระดับการระบาดของประชากรแมลงและสัตว์พาหะ ตามหลักสถิติที่ทันเหตุการณ์ แม่นยำ และรวดเร็ว

บริษัทฯ มีทีมงานที่พร้อมในการให้บริการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบให้เกิดการจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง



# ORIGIN PLATINUM

บริษัท ออริจิน แพลตินัม จำกัด

เลขที่ 77 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพุด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2984 0260 โทรสาร 0 2984 0998 สายด่วน 08 9204 4199

**ORIGIN PLATINUM CO., LTD.**

No. 77 M.9 Muangthongthani, Chaengwatana Road, Bangphut, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND

Telephone: +66 2984 0260 Facsimile: +66 2984-0998 Hotline: +66 89204-4199

<http://www.originplatinum.co.th>

  
*Environmentally Friendly*  
*Pest Management Solutions*